



WHA คาดผลงานปี 64 โต 10%

■ เตรียมชงบอร์ดเคาะแผนลงทุน ■ หวังเงินต่างชาติไหลเข้า 5 หมื่นล.

นิวส์ คอนเน็คท์ - WHA เล็งชงบอร์ด เคาะแผนลงทุนปี 64 เบื้องต้นคาดรายได้โต 10% ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ลุยขยายที่ดินเพิ่ม ส่วนผลงานปีนี้ลุ้นรัฐเปิดรับนักลงทุนต่างชาติ สร้างเม็ดเงินลงทุนกว่า 5 หมื่นล้านบาท

นางสาวจรีพร จาตุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) พิจารณาแผนการลงทุนในปี 64 ในเดือน พ.ย.นี้

เบื้องต้น คาดรายได้จะเติบโตเป็นตัวเลข 2 หลัก หรือที่ระดับ 10% ตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 64 จะเติบโต 3.6%

ขณะเดียวกัน บริษัทจะมีการจำหน่ายที่ดินที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)



จรีพร
จาตุกรสกุล

SKY อนุมัติขายหุ้นเพิ่มทุน PP ทยอยรับทรัพย์เสริมแกร่งธุรกิจ

นิวส์ คอนเน็คท์ - SKY รับเงินก้อนแรก 98.95 ล้านบาท หลังขายหุ้นเพิ่มทุนให้ "วรพจน์ อำนวยพล" จำนวน 40 ล้านหุ้น จากวงเงินรวม 527.76 ล้านบาท

นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

หรือ SKY เปิดเผยว่า บริษัทได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)



เปิดวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี..... นายณพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (IRPCT) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง กลุ่มบีโตรีเคมีและเทคโนโลยีพลังงาน (iPEC) ระยะที่ 2" ร่วมกับกลุ่ม ปตท. 6 บริษัท เพื่อยกระดับ IRPCT เป็นฐานในการพัฒนาศักยภาพคนด้านอาชีวศึกษา

PPPไฟเขียว2บิกโปรเจกต์ มูลค่ากว่า19,000ล้านบาท พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

นิวส์คอนเน็คท์- คณะกรรมการ PPPไฟเขียว 2 โครงการ มูลค่ากว่า 19,000 ล้านบาท หนุนเอกชนร่วมลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) เปิดเผยว่า

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)





WHA

พร้อมทั้งยังมีการเช่าพื้นที่คลังสินค้าเพิ่มขึ้น ส่วนธุรกิจจำหน่ายและบำบัดน้ำ สามารถสร้างการเติบโตได้เป็นอย่างดี รวมถึงธุรกิจพลังงานไฟฟ้า สามารถสร้างรายได้อย่างมีเสถียรภาพ อีกทั้งธุรกิจให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มยังครอบคลุมนิคมอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับผลงานในปี 63 นี้ คาดว่าจะสามารถขยายที่ดินได้ 900 ไร่ แบ่งเป็นในเวียดนาม 300 ไร่ และในไทย 600 ไร่ อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามเกณฑ์การเปิดให้กลุ่มนักลงทุน



ต่างชาติเข้ามาในช่วงที่เหลือของปีนี้ จากปัจจุบันภาครัฐเริ่มเปิดรับนักลงทุนและนักธุรกิจต่างชาติ เฉพาะกลุ่มเข้ามาบ้างแล้ว โดยบริษัทมีกลุ่ม

ต่างชาติเข้ามาแล้วประมาณเกือบ 10 ราย และยังมีกลุ่มนักลงทุนรอเข้ามาอีกประมาณ 30 ราย ซึ่งจะช่วยสร้างเม็ดเงินการลงทุนกว่า 5 หมื่นล้านบาท



สิทธิเดช
มัยลาภ

กรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การออกเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกำหนดช่วงระยะเวลา จัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราวได้ และบริษัทได้กำหนดวันที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน ระหว่างวันที่ 6 ต.ค. - 22 ธ.ค. 2563

ล่าสุด บริษัทได้รับเงินจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 7,500,000 หุ้น เป็นเงินรวม 98,955,000 บาท จากผู้ลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทจากเดิม 295,383,287.50 บาท เป็น 299,133,287.50 บาท ต่อมาจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2563

SKY

40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 13.194 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 527,760,000 บาท เพื่อเสนอขาย

ให้แก่นายบรรพจน์ อำนวยพล (ผู้ลงทุน) ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะ

PPP

คณะกรรมการ PPP ได้เห็นชอบในหลักการของโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPPNetCost จำนวน 2 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 18,961 ล้านบาท

ประกอบด้วย โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลวของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มูลค่ารวม 16,096 ล้านบาท ในรูปแบบการให้เอกชนบริหารจัดการโดยให้สัมปทานโดย กนอ. จะมอบสิทธิแก่เอกชนเข้าใช้ทรัพย์สินเดิมของโครงการและดำเนินโครงการ ทั้งนี้เอกชน

จะเป็นผู้รับผิดชอบการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด โดยภาครัฐไม่มีการลงทุนในโครงการ ตลอดระยะเวลาร่วมลงทุน 30 ปี

โครงการที่ 2 คือ โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชิงของ จังหวัดเชียงราย ของกรมการขนส่งทางบก มูลค่ารวม 2,865 ล้านบาท เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งระหว่างประเทศบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน นอกจากนี้ คณะกรรมการ PPP เห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรองและแนวทางปฏิบัติภายใต้ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 ในเรื่องหลักเกณฑ์ในการพิจารณาใช้การคัดเลือกเอกชนโดย



ประศาสตร์
คงเอียด

ไม่ใช้วิธีประมูล รวมถึงแนวทางการพิจารณาความสำคัญของโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000-5,000 ล้านบาทซึ่งจะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกฎหมายลำดับรองที่ใช้สำหรับการจัดทำและดำเนินโครงการครบถ้วน



ออมสินจัด3พันล้านบาทช่วยSMEsท่องเที่ยว

นิวิศ คอนเน็คท์ - ธนาคารออมสิน จับมือ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังช่วย SMEs ภาคการท่องเที่ยวปล่อยกู้ ไม่วิเคราะห์รายได้ วงเงิน 3,000 ล้านบาท

นายวิทย์ รัตนการ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า กรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ภาคการท่องเที่ยวประสบปัญหาสภาพคล่อง เนื่องจากขาดรายได้ แต่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่จะใช้ประคับประคองกิจการให้ดำเนินต่อไปได้ เนื่องจากข้อจำกัดของเงื่อนไขกระบวนการปล่อยสินเชื่อที่ต้องมีการวิเคราะห์รายได้และพิจารณาภาระของผู้กู้ เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อปลดล็อกดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบการ ธนาคารออมสินจึงร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เดินหน้าเร่งให้ความช่วยเหลือ โดยจัดสรรวงเงิน 3,000 ล้านบาท ตามโครงการ “สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน” ให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว สามารถนำที่ดินมาเป็นหลักประกันการกู้ด้วยเงินผ่อนปรน

โดยธนาคารจะไม่พิจารณาภาระผู้กู้และไม่วิเคราะห์รายได้โดยพร้อมให้กู้สูงถึง 70% ของ



ราคาประเมินที่ดินของทางราชการให้วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาทสำหรับบุคคลธรรมดา และ 50 ล้านบาท สำหรับนิติบุคคล ในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5.99% ต่อปี ให้ผู้กู้มาไถ่ถอนที่ดินคืนเมื่อไหร่ก็ได้ที่พร้อมภายในเวลา 3 ปี ซึ่งการที่ธนาคารออมสินได้รับการสนับสนุนให้สามารถปล่อยกู้ด้วยเงื่อนไขผ่อนปรน เชื่อว่าจะช่วยผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เดือดร้อนจากผลกระทบการระบอบโควิด-19 ให้ได้รับวงเงินกู้ไปหมุนเวียนประคับประคองกิจการต่อไป ด้านนายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธาน

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ สทท. กล่าวว่า ความร่วมมือกับธนาคารออมสินในครั้งนี้ เป็นความพยายามช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ได้มีทุนเสริมสภาพคล่องในการทำธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปโดยไม่ต้องปิดกิจการ โดยสามารถให้ที่ดินเป็นหลักประกันขอสินเชื่อผ่อนปรนในโครงการ “สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน” จากวงเงิน 3,000 ล้านบาทที่ได้รับจัดสรรเพื่อผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของ สทท. เป็นกรณีพิเศษ

ภาพข่าว



กรุงศรีคว้า 3 รางวัล จากเวทีระดับเอเชีย

นายสยาม ประสิทธิศิริกุล รองประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบัติการ และรักษาการแทนผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงก์กิ้งและนวัตกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รับ 3 รางวัลยอดเยี่ยมด้านการพัฒนาดิจิทัลโซลูชันและเทคโนโลยี ยืนยันความสำเร็จและการริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและ AI มาใช้กับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อยกระดับ Ecosystem ของระบบซัพพลายเชนในประเทศไทยอย่างแท้จริง

UAC ต้อนรับบอร์ด ปตท.ชมโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ อ.แม่แตง

นายกิตติชิวะเกตุ (Chairman) และ นายชัยพล ประสพโชค (CEO & President) บมจ. ยูเอซี โกลบอล (UAC) ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำโดย นายไกรฤกษ์ อุซูกานนท์ชัย ประธานกรรมการ และ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานขับเคลื่อนมาตรการการบริหารเศรษฐกิจ คบค. ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพที่ใช้พืชพลังงานเป็นเชื้อเพลิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

